

Số: 62 /BC-CĐN

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả hoạt động của các khối thi đua Năm học 2023 - 2024

Năm học 2023-2024, là năm học diễn ra Đại hội XVI CĐGD Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, cũng là năm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đồng thời là năm học đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hướng dẫn, chỉ đạo các khối thi đua triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; các khối thi đua và các đơn vị trong khối cũng luôn bám sát chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm học theo kế hoạch.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 19/10/2023 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2023-2024; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo các khối thi đua và các công đoàn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. CĐGD Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban các khối thi đua năm học 2023-2024 để đánh giá kết quả hoạt động của các khối thi đua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học; kiện toàn và sắp xếp lại khối thi đua, chuyển các đơn vị thuộc khối thi đua số 6 về các khối để thuận lợi hơn cho hoạt động của các đơn vị. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo được thực hiện thông qua tổ chức các hội nghị trực tuyến với một số khối thi đua và nắm tình hình, chỉ đạo trực tiếp các khối thi đua

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các đơn vị trong các khối thi đua tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 theo các nhóm nội dung và đạt được kết quả, cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Với chủ đề “Tập trung triển khai cụ thể hoá nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, các cấp công đoàn trong các khối thi đua đã tích cực phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI CĐGD Việt Nam; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XVI CĐGD Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đăng tin, bài hoạt động của đơn vị và khối trên website CĐGD Việt Nam, gửi hình ảnh tư liệu để CĐGD Việt Nam xây dựng các phóng sự phục vụ Đại hội XVI và phóng sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Phương pháp, hình thức tuyên truyền được các đơn vị và các khối thi đua thực hiện đa dạng hóa theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi, tương tác phù hợp với đội

ngũ CBNGNLĐ. Có các giải pháp phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; tiếp tục tuyên truyền, động viên đoàn viên, CBNGNLĐ thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động...

Trong năm học, các cấp công đoàn trong ngành đã có 49.958 tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành, tổ chức Công đoàn và các hoạt động công đoàn; 56.601 cuộc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nghị quyết công đoàn; 19.466 cuộc tuyên truyền về giới; 78.580 lượt người được hỗ trợ tư vấn pháp luật. Đã có 285 tin, bài của các đơn vị và các khối thi đua được biên tập, đăng lên website của CĐGD Việt Nam

2. Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ

Đối với nhiệm vụ trọng tâm này, thực hiện chỉ đạo của CĐGD Việt Nam, các khối thi đua đã hợp và triển khai đến từng đơn vị trong khối. Theo đó, các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong, ngoài nhà trường có các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giải tỏa những áp lực, khó khăn trong lao động nghề nghiệp góp phần tạo động lực, cải thiện điều kiện làm việc và cuộc sống cho CBNGNLĐ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong năm học và đặc biệt nhân các dịp khai giảng năm học mới, các ngày Lễ, Tết, Tháng Công nhân...; nhiều đơn vị đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, triển khai chương trình “Chợ Tết công đoàn qua sàn giao dịch thương mại điện tử”; “Bữa cơm công đoàn” và các hoạt động chăm lo khác như tổ chức chương trình cảm ơn người lao động, khám sức khỏe định kỳ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp 8/3; 20/10, 20/11...

Trong năm học 2023 - 2024, các đơn vị đã tích cực nắm tình hình, lập danh sách đối tượng những CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và bệnh hiểm nghèo để CĐGD Việt Nam tổ chức thăm hỏi 1.470 CBNGNLĐ với tổng số tiền: 999.500.000 đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trong các khối thi đua đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm lo nhân dịp lễ, tết cho 1.353 lượt CBNGNLĐ, với số tiền trên 1,9 tỷ đồng; Tháng công nhân được các đơn vị tập trung tổ chức có hiệu quả với 129/134 CĐCS tổ chức các hoạt động chăm lo, cảm ơn người lao động nhân dịp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, đạt tỷ lệ 96,2%; 04 chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” tại Nghệ An; Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai chương trình “Cảm ơn người lao động” nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024 do CĐGD Việt Nam tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực với nhiều quà hỗ trợ bằng hiện vật và tiền mặt gửi về chương trình.

Triển khai chương trình mua nhà ở xã hội với giá ưu đãi, giảm giá các căn hộ thương mại cho NGNLĐ trong toàn ngành do CĐGD Việt Nam triển khai ký kết hợp tác với Tập đoàn Bcons đã được các đơn vị trong các khối thi đua thông báo và triển khai rộng rãi tới CBNGNLĐ;

Toàn ngành đã có 73 nhà công vụ giáo viên được sửa chữa, xây mới, có 390 công trình nhà công vụ được cải tạo, nâng cấp; đã tổ chức được 24.369 hoạt động thể thao, văn hóa.

Trong năm học, các cấp công đoàn khôi các khối thi đua đã thực hiện tốt công tác đại diện, tham gia quản lý; phối hợp tốt với chuyên môn trong xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, nắm tình hình; phát hiện bất cập, khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi đối với người lao động; kiến nghị, đề xuất kịp thời với chính quyền đồng cấp có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ, đảm bảo tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc cho người lao động.

CĐGD Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Vai trò đại diện cho người lao động trong nhiệm vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục” đề CBCĐ các đơn vị chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong việc tham gia cùng với chuyên môn đồng cấp xây dựng đề án vị trí việc làm tại các trường, để chăm lo, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBNGNLD, góp phần không nhỏ vào sự ổn định và phát triển của các trường đại học. Tọa đàm đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của khối thi đua số 2 và các đơn vị trong 7 khối thi đua.

3. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

CĐGD Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh. Đối với nội dung này, các khối thi đua đã họp, triển khai đến các đơn vị trong khối về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng... tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; làm tốt công tác tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt. Công tác thi đua khen thưởng được các khối tiếp tục đổi mới, tổ chức tọa đàm, hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao trách nhiệm khối trưởng khối thi đua.

4. Về công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai

Trong năm học, CĐGD Việt Nam đã linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT và của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tổ chức các hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ CBCĐ và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho CBNGNLD; ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tiếp, trực tuyến, điều hành thông qua các nền tảng số để triển khai công việc một cách cụ thể và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tất yếu diễn ra trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Các khối thi đua và các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục đã triển khai và tổ chức các hoạt động công đoàn tại cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và chỉ đạo trực tiếp của CĐGD Việt Nam; đã tích cực phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn, có những giải pháp sáng tạo để chỉ đạo, tổ chức hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác và hoạt động công đoàn năm học 2023-2024.

Ngay sau Đại hội XVI, CĐGD Việt Nam đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và khả thi. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cấp dưới

đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện xây dựng các quy chế, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 của đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Thực hiện chỉ đạo của CĐGD Việt Nam, các khối thi đua đã chủ động họp, xây dựng kế hoạch triển khai tới các đơn vị trong khối. Các khối thi đua đều lựa chọn chủ đề, tổ chức các hội thảo, tọa đàm với nội dung thiết thực với hoạt động công đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong từng đơn vị.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI THI ĐUA

Qua báo cáo, năm học 2023 - 2024 các khối thi đua đã triển khai và đạt được những kết quả nổi bật như sau:

1. Khối thi đua số 1

- Tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tổ chức công đoàn trong tự chủ đại học - Thực trạng và giải pháp” với sự tham gia của cán bộ công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong Khối thi đua.

- Tổ chức giải thể thao, giao lưu giữa các đơn vị trong khối nhằm nâng cao sức khỏe và tạo sự gắn kết giữa cán bộ công đoàn và các đơn vị trong khối.

- Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa cán bộ công đoàn các đơn vị trong Khối.

- Tổ chức Hội nghị giao ban Khối thi đua, đánh giá hoạt động của các đơn vị trong Khối và của Khối thi đua năm học 2023 - 2024, thảo luận đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Khối năm học 2024 - 2025.

- Các đơn vị trong khối quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, chi phúc lợi cho viên chức, người lao động lương tháng 13; hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.505.456.000 đồng; hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho 02 nhà giáo gặp khó khăn với tổng số kinh phí 110 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2023 và tham gia Chương trình này của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

2. Khối thi đua số 2

- Tổ chức Chương trình Tọa đàm với chủ đề “Vai trò của Công đoàn trong xây dựng đề án vị trí việc làm”.

- Các đơn vị trong khối đã tổ chức giao lưu thể thao nhằm để rèn luyện sức khỏe, tạo sự gắn kết, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa cán bộ nhà giáo người lao động ở các trường.

- Hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho Trường mầm non Tênh Phong, tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí 300 triệu đồng nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giúp các thầy cô giáo giảm bớt khó khăn về chỗ ở, yên tâm công tác.

- Tất cả các đơn vị trong khối thi đua đều tích cực tham gia và hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

- Các đơn vị trong Khối thường xuyên trao đổi, bàn bạc về phương thức tổ chức các hoạt động của Khối nhằm đạt được hiệu quả cao nhất; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối về các nội dung như: Văn hóa công sở trong trường học, văn hóa học đường, các vấn đề về quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cán bộ

nhà giáo, người lao động... Chúc mừng các đơn vị trong Khối nhân ngày truyền thống của ngành tạo tình cảm gắn bó giữa các đơn vị trong Khối.

3. Khối thi đua số 3

- Đầu năm học, Khối thi đua số 3 đã xây dựng chương trình phối hợp hoạt động của Khối, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong Khối.

- Tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ năm 2024” đã thu hút được 18 bài tham luận của 11 CĐCS của Khối tham gia.

- Các đơn vị trong Khối triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (27/7/1929 - 27/7/2024) và 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.

- Các CĐCS trong Khối đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn của Khối đề ra và các hoạt động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động như: tham gia tập huấn công tác nữ và sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 - 2023; Hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại sau bão YaGi,....

4. Khối thi đua số 4

- Khối thi đua số 4 đã tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử và lòng yêu quê hương đất nước tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Tổ chức chương trình Toạ đàm với chủ đề “Vai trò của người Thầy trong bối cảnh chuyển đổi số” với hơn 150 viên chức, người lao động tham gia, tạo cơ hội để cán bộ, nhà giáo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực này, là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, cán bộ công đoàn các trường đại học trong Khối thi đua số 4 trao đổi, chia sẻ về cơ hội và thách thức của chuyển đổi số đối với vai trò của người thầy; thể hiện vai trò và trách nhiệm của Công đoàn trong việc phối hợp chặt chẽ với Nhà trường xây dựng hình ảnh nhà trường.

- Tổ chức hoạt động giao lưu thể thao tại Trường Đại học Đồng Tháp nhằm động viên và khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe; đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị trong Khối thi đua.

- Các CĐCS trong khối triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tổ chức phát động thi đua ngày từ đầu năm học; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đạt được nhiều kết quả.

5. Khối thi đua số 5

- Khối thi đua đã tổ chức dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ - Di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì - Hà Nội.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với sự tham gia nhiệt tình của hơn 200 đoàn viên các đơn vị trong khối thi đua, được các đơn vị trong Khối đánh giá cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên công đoàn các đơn vị, tăng cường tình đoàn kết, sự học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị trong khối thi đua, từ đó hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các đơn vị trong Khối đều triển khai tốt các hoạt động giáo dục theo đặc thù nhiệm vụ của từng trường và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

6. Khối thi đua số 6

- Các CĐCS trong Khối luôn bám sát kế hoạch của CĐGD Việt Nam và kế hoạch hoạt động của Khối để cụ thể hóa trong các hoạt động tại đơn vị. Hai đơn vị được phân công làm Khối trưởng, Khối phó luôn có sự trao đổi thông tin để phối hợp công việc hiệu quả trong các hoạt động, thông tin trong Khối.

- Các CĐCS trong Khối đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; chú trọng đến công tác chăm lo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

- Các CĐCS trong Khối đã kịp thời tham gia ủng hộ đến các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ và cơn bão Yagi; bên cạnh tinh thần hưởng ứng phát động chung của Ngành, các CĐCS trong Khối đã trực tiếp đến hỗ trợ những vùng bị thiên tai.

7. Đánh giá chung:

7.1. Ưu điểm

- Các khối thi đua và các đơn vị trong khối đã chủ động xây dựng kế hoạch bám sát chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học/năm của cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

- Các đơn vị trưởng, phó các khối thi đua đã chủ động triển khai kế hoạch của khối, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong khối hoạt động nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; tổ chức các hoạt động chung của khối chất lượng, hiệu quả, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị trong khối thi đua.

- Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các khối thi đua đã chủ động tổ chức họp khối, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và hoạt động của khối thi đua, của các đơn vị trong khối; đồng thời bầu khối trưởng, khối phó khối thi đua năm học 2024 - 2025, gửi báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

7.2. Hạn chế

- Còn Khối thi đua số 6 do đặc thù nhiệm vụ chuyên môn nên chưa tổ chức được các hoạt động chung của Khối.

- Còn một số ít công đoàn cơ sở chưa thật tích cực trong việc tham gia các hoạt động chung của khối thi đua.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC KHỐI THI ĐUA

1. Công đoàn cấp trên cần quan tâm thêm một số giải pháp sau:

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho Ban chấp hành CĐCS qua hình thức hội nghị hoặc trao đổi trực tiếp tại cơ sở.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng giữa các CĐCS.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của đơn vị, nhất là pháp luật lao động. Giám sát đối với những đơn vị không chấp hành đóng kinh phí công đoàn, làm hạn chế các điều kiện để công đoàn chăm lo cho người lao động.

2. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn.

3. Cần có đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách tại các công đoàn cơ sở.

4. Sau Đại hội Công đoàn các cấp, đội ngũ cán bộ công đoàn mới rất nhiều và cán bộ công đoàn đều làm công tác kiêm nhiệm nên đề xuất Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn phòng, nữ công, tài chính, kiểm tra giám sát, tuyên giáo... Thời gian tổ chức nên tránh những thời điểm đầu năm học, cuối năm học đối với các trường khối sư phạm.

5. Tăng hệ số phụ cấp hoạt động cho cán bộ công đoàn.

6. Xem xét lại tính ổn định của hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn.

7. CĐGD Việt Nam giao nhiều việc hơn cho Khối thi đua để các đơn vị khối trưởng, khối phó có căn cứ tổ chức các hoạt động chung cho Khối.

8. Để nâng cao hoạt động hiệu quả của Khối thi đua, các CĐCS trong Khối có thể thực hiện chia nhỏ theo cụm, theo vùng cùng vị trí địa lý để các hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm được diễn ra thường xuyên, liên tục, tạo được sự gắn kết, kết nối giữa các đơn vị trong Khối thi đua.

Nơi nhận:

- Thường trực CĐGDVN;
- Các công đoàn thuộc khối thi đua CĐGDVN;
- Văn phòng và các ban CĐGDVN ;
- Lưu: VT, CSPL&QHLĐ.



Nguyễn Ngọc Ân